

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CATP

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 11 năm 2023

V/v trả lời đơn kiến nghị của các hộ
kinh doanh Karaoke trên địa bàn
thành phố Lai Châu

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn TP. Lai Châu.

Ngày 23/10/2023 UBND thành phố nhận được đơn đề nghị của các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Ngày 25/10/2023 UBND thành phố đã giao cho Công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tham mưu, giải quyết.

Trước hết UBND thành phố rất chia sẻ với những khó khăn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn đã phải tạm dừng hoạt động kinh doanh (nhiều cơ sở đã tạm dừng từ trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Tuy nhiên trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke gây thiệt hại rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Để đảm bảo các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố Lai Châu, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Các Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke chấp hành nghiêm các nội dung kiến nghị trong các biên bản kiểm tra PCCC và CNCH do phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lai Châu, Công an thành phố Lai Châu và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra và lập biên bản.

2. Đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH khi cải tạo, sửa chữa các hạng mục PCCC và CNCH, đề nghị Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke phải căn cứ Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ Vũ trường và Tiêu chuẩn Quốc gia 3890/2023 về PCCC, phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành ngày 28/2/2023; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022 về an toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/11/2022 (hiện hành về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke).

3. Khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, đề nghị Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật, các văn bản của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, cơ sở nào để chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH mà hoạt động kinh doanh để xảy ra cháy gây thiệt hại về người và tài sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4. Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD về việc ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 là bản sửa đổi cho QCVN 06/2022/BXD đã ban hành ngày 30/11/2022 đảm bảo phù hợp thực tiễn của Việt Nam, cụ thể hơn các quy định để thuận tiện sử dụng cho các đối tượng công trình khác nhau, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về PCCC cho nhà và công trình. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tiến hành nghiên cứu, đồng thời gửi văn bản trao đổi phương án, nội dung sửa chữa, cải tạo đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lai Châu, Công an thành phố Lai Châu để được hướng dẫn.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố có khó khăn, vướng mắc gửi ý kiến về Công an thành phố Lai Châu hoặc liên hệ trực tiếp qua đội CS QLHC về TTXH – Công an thành phố Lai Châu để giải quyết.

UBND thành phố trả lời các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh – PC07;
- Chủ tịch UBND thành phố; (B/c)
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Đình Tiến